

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลสรุปการใช้จ่ายเงินในส่วน of สถานศึกษา (ก.002)

ที่	จังหวัด	อปท.	โรงเรียน	ภาคเรียนที่ 1/2562	ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
1	กระบี่	เทศบาลเมืองกระบี่	รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
2	กระบี่	เทศบาลเมืองกระบี่	รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
3	กระบี่	เทศบาลเมืองกระบี่	รร.เทศบาล 3 ท่าแดง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
4	กระบี่	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหิน	รร.บ้านช้างตาย	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
5	กาญจนบุรี	เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	รร.เทศบาล 4 บ้านชุกชุม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
6	กาญจนบุรี	เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	รร.เทศบาล 1	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
7	กาฬสินธุ์	เทศบาลตำบลท่าคันโท	รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.)	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
8	กาฬสินธุ์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	รร.เนินยางประชาสามัคคี	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
9	กาฬสินธุ์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	รร.เมืองสมเด็จ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
10	กำแพงเพชร	เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	รร.เทศบาล 3 (อินทรมหารักษ์บุญประคองพิทยาคม)	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
11	ขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	รร.มัธยมหนองเขียด	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	-
12	ขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	รร.โคกสูงประชาสรรค์	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
13	ขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	รร.บ้านบะแค	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
14	ขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	รร.พระยีนวิทยาการ	-	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
15	ขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	รร.สีชมพูศึกษา	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
16	ขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	รร.หนองโนประชาสรรค์	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	-
17	ขอนแก่น	เทศบาลนครขอนแก่น	รร.เทศบาลบ้านตุ้ม	-	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
18	ขอนแก่น	เทศบาลนครขอนแก่น	รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน	-	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
19	ขอนแก่น	เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	รร.เทศบาลบ้านทุ่ม	ยังไม่ได้บันทึก	-	-

ที่	จังหวัด	อปท.	โรงเรียน	ภาคเรียนที่ 1/2562	ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
20	ขอนแก่น	เทศบาลเมืองบ้านไผ่	รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
21	ขอนแก่น	เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	รร.เทศบาลลำน้ำพอง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
22	ขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม	รร.อนุบาลตำบลดงเมืองแอม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
23	ขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า	รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
24	ขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน	รร.บ้านทุ่งเขือก	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
25	จันทบุรี	เทศบาลตำบลทับช้าง	รร.เทศบาลทับช้าง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
26	จันทบุรี	เทศบาลเมืองจันทบุรี	รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี1	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
27	จันทบุรี	เทศบาลเมืองท่าใหม่	รร.เทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
28	จันทบุรี	เทศบาลเมืองท่าใหม่	รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
29	ชลบุรี	เทศบาลเมืองชลบุรี	รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
30	ชลบุรี	เทศบาลเมืองศรีราชา	รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
31	ชลบุรี	เทศบาลเมืองศรีราชา	รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
32	ชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
33	ชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	รร.โคกสะอาดวิทยา	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
34	ชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	รร.บ้านเคื่อวิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
35	ชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	รร.ภูแล่นคาวิทยายน	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
36	ชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	รร.หนองขามวิทยา	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
37	ชัยภูมิ	เทศบาลเมืองชัยภูมิ	รร.เทศบาล 3 ปรากฏ์วิทยาคาร	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
38	ชัยภูมิ	เทศบาลเมืองชัยภูมิ	รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
39	ชัยภูมิ	เทศบาลตำบลแก้งคร้อ	รร.เทศบาลแก้งคร้อ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
40	ชัยภูมิ	เทศบาลตำบลคอนสาร	รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก

ที่	จังหวัด	อปท.	โรงเรียน	ภาคเรียนที่ 1/2562	ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
41	ชัยภูมิ	เทศบาลตำบลโคกสะอาด	รร.เทศบาลตำบลโคกสะอาด	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
42	ชัยภูมิ	เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๑	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
43	ชุมพร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร	รร.บ้านทับวัง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
44	เชียงราย	เทศบาลตำบลจันจว้า	รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกุล	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
45	เชียงราย	เทศบาลตำบลจันจว้า	รร.เทศบาล 1 ต้นยาง	-	ยังไม่ได้บันทึก	-
46	เชียงราย	เทศบาลตำบลบ้านแซว	รร.เทศบาลตำบลบ้านแซว	ยังไม่ได้บันทึก	-	ยังไม่ได้บันทึก
47	เชียงราย	เทศบาลตำบลบ้านดู่	รร.เทศบาลบ้านดู่	-	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
48	เชียงราย	เทศบาลตำบลปากอ่ดำ	รร.เทศบาล 1 ปากอ่ดำ	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
49	เชียงราย	เทศบาลตำบลป่าแดด	รร.เทศบาล 1 (ป่าแดด)	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
50	เชียงราย	เทศบาลตำบลแม่คำ	รร.เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเป็นราษฎร์นุกูล)	-	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
51	เชียงราย	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
52	เชียงราย	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน	รร.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน	-	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
53	เชียงราย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ	รร.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ	-	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
54	เชียงราย	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล	รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปารราษฎร์ดำรง)	-	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
55	เชียงใหม่	เทศบาลตำบลยุหว่า	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
56	เชียงใหม่	เทศบาลตำบลสองแคว	รร.วัดสองแคว	-	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
57	เชียงใหม่	เทศบาลตำบลสะเมิงใต้	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
58	เชียงใหม่	เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง	รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
59	เชียงใหม่	เทศบาลตำบลหางดง	รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
60	เชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน	รร.บ้านล้องอ้อ	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
61	ตรัง	เทศบาลนครตรัง	รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก

ที่	จังหวัด	อปท.	โรงเรียน	ภาคเรียนที่ 1/2562	ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
62	ตรัง	เทศบาลเมืองกันตัง	รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
63	ตรัง	เทศบาลเมืองกันตัง	รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
64	ตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ	รร.ห้วยปลากองวิทยาการ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
65	ตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ	รร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
66	ตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร	รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
67	นครปฐม	เทศบาลตำบลห้วยพลู	รร.เทศบาลเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์)	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
68	นครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	รร.กุดจิกวิทยา	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
69	นครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	รร.เขาใหญ่พิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
70	นครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	รร.โนนไทยครูอุปถัมภ์	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
71	นครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	รร.ปากช่องพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
72	นครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	รร.วังรางพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
73	นครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	รร.สองครพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
74	นครราชสีมา	เทศบาลเมืองบัวใหญ่	รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
75	นครศรีธรรมราช	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
76	นครศรีธรรมราช	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
77	นครศรีธรรมราช	เทศบาลเมืองทุ่งสง	รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
78	นครศรีธรรมราช	เทศบาลเมืองทุ่งสง	รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
79	นครสวรรค์	เทศบาลนครนครสวรรค์	รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
80	นนทบุรี	อบจ.นนทบุรี	รร.นนทบุรีวิทยาลัย	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
81	นนทบุรี	อบจ.นนทบุรี	รร.วัดปลายคลองขุนศรี	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
82	นนทบุรี	อบจ.นนทบุรี	รร.วัดสนามนอก	-	-	ยังไม่ได้บันทึก

ที่	จังหวัด	อปท.	โรงเรียน	ภาคเรียนที่ 1/2562	ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
83	นนทบุรี	ทม. ใหม่บางบัวทอง	รร.สหศึกษาบางบัวทอง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
84	นราธิวาส	อบต.ลูโบะสาวอ	รร.อนุบาลประจำตำบลลูโบะสาวอ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
85	บึงกาฬ	เทศบาลตำบลท่าสะอาด	รร.เทศบาลท่าสะอาด	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
86	บึงกาฬ	เทศบาลตำบลปากคาด	รร.เทศบาลปากคาด	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
87	ปัตตานี	เทศบาลเมืองตะลุบัน	รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาคิมอ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
88	พะเยา	เทศบาลเมืองพะเยา	รร.เทศบาล 2 แม่ตำครุณเวทย์	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
89	พัทลุง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
90	พัทลุง	เทศบาลตำบลตะโหมด	รร.เทศบาลตะโหมด	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
91	พิจิตร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร	รร.บางลายพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
92	พิจิตร	เทศบาลเมืองตะพานหิน	รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
93	พิจิตร	เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง	รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
94	พิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
95	พิษณุโลก	เทศบาลนครพิษณุโลก	รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
96	แพร่	เทศบาลตำบลร้องกวาง	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
97	แพร่	เทศบาลตำบลสวนเขื่อน	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
98	ภูเก็ต	เทศบาลเมืองกะทู้	รร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
99	ภูเก็ต	เทศบาลเมืองกะทู้	รร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้	-	ยังไม่ได้บันทึก	-
100	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.แก่งวิทยานุกูล	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
101	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.ขามป้อมพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
102	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.โคกก่อพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
103	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.ท่าขอนยางพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก

ที่	จังหวัด	อปท.	โรงเรียน	ภาคเรียนที่	ภาคเรียนที่	ภาคเรียนที่
				1/2562	2/2562	1/2563
104	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.นาข่าวิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
105	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.มะค่าพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
106	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.มัธยมดงยาง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
107	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.เวียงสะอาดพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
108	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.ศรีสุขพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
109	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.เสื่อไก่อ้ววิทยาลัย	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
110	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.หนองโกวิทประสิทธิ์พิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
111	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.หนองบัวปนิมิตร	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
112	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.หนองเหล็กศึกษา	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
113	มหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	รร.หัวเรือพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
114	มุกดาหาร	เทศบาลตำบลดงเย็น	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
115	แม่ฮ่องสอน	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
116	ยโสธร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
117	ยโสธร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	รร.หนองแห่นพัฒนาวิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
118	ยโสธร	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง	รร.บ้านกุดเสถียร	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
119	ยะลา	เทศบาลเมืองเบตง	รร.เทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
120	ยะลา	เทศบาลเมืองเบตง	รร.เทศบาล 6 ประชาสันต์	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
121	ยะลา	เทศบาลเมืองสะเตงนอก	รร.อนุบาลพงปู่ไล่ะ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
122	ร้อยเอ็ด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	รร.ชี้เหล็กพิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
123	ร้อยเอ็ด	เทศบาลตำบลโพหนอง	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโพหนอง	-	ยังไม่ได้บันทึก	-
124	ร้อยเอ็ด	เทศบาลตำบลอุ้มเม้า	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลอุ้มเม้า	-	-	ยังไม่ได้บันทึก

ที่	จังหวัด	อปท.	โรงเรียน	ภาคเรียนที่ 1/2562	ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
125	ราชบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	รร.อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาตุก อนันต์กุลอุปถัมภ์)	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
126	ราชบุรี	เทศบาลเมืองราชบุรี	รร.เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
127	ลพบุรี	เทศบาลตำบลโคกสำโรง	รร.เทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
128	ลพบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน	รร.อนุบาลพระศรีอารีย์	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
129	ลำพูน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	รร.นาทรายวิทยาคม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
130	ลำพูน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	รร.บ้านป่าแป๋	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
131	ลำพูน	เทศบาลตำบลบ้านธิ	รร.เทศบาลตำบลบ้านธิ(ป่าตาลหมื่นอุปการ)	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
132	สกลนคร	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	รร.เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
133	สงขลา	เทศบาลนครสงขลา	รร.เทศบาล 2 อ่อนอุทิศ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
134	สงขลา	เทศบาลนครสงขลา	รร.เทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
135	สงขลา	เทศบาลนครสงขลา	รร.เทศบาล 4 บ้านแหลมทราย	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
136	สงขลา	เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา	รร.อนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
137	สงขลา	เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	รร.เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
138	สงขลา	เทศบาลเมืองสะเดา	รร.เทศบาล 1 บ้านสะเดา	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
139	สงขลา	เทศบาลเมืองสิงหนคร	รร.เทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม)	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
140	สงขลา	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า	รร.อนุบาลเกาะสะบ้า	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
141	สตูล	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	รร.นิคมพัฒนาฝั่ง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
142	สมุทรปราการ	เทศบาลนครสมุทรปราการ	รร.เทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
143	สมุทรปราการ	เทศบาลนครสมุทรปราการ	รร.เทศบาล 5 วัดกลางวรวิหาร	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
144	สมุทรปราการ	เทศบาลเมืองแพรกษา	รร.แพรกษาวิทยา	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
145	สมุทรปราการ	เทศบาลตำบลบางเมือง	รร.อนุบาลเทศบาลบางเมือง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก

ที่	จังหวัด	อปท.	โรงเรียน	ภาคเรียนที่ 1/2562	ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
146	สมุทรสงคราม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	รร.วัดเกตการาม (พรมสุวัฒน์วิทยาการ)	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
147	สระแก้ว	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	รร.ไทรเด็ยววิทยา	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
148	สระแก้ว	เทศบาลเมืองอรัญประเทศ	รร.เทศบาลชนะชัยศรี	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
149	สุโขทัย	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
150	สุโขทัย	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	รร.วัดลายมิตรภาพที่ 80	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
151	สุราษฎร์ธานี	เทศบาลนครเกาะสมุย	รร.เทศบาล 1 วัดละไม	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
152	สุราษฎร์ธานี	เทศบาลนครเกาะสมุย	รร.เทศบาล 3 วัดสมุทธาราม	ยังไม่ได้บันทึก	-	-
153	สุราษฎร์ธานี	เทศบาลนครเกาะสมุย	รร.เทศบาล 4 วัดคีรีมาส	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
154	สุราษฎร์ธานี	เทศบาลเมืองดอนสัก	รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
155	สุราษฎร์ธานี	เทศบาลเมืองท่าข้าม	รร.ทม.ท่าข้าม 2	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก
156	สุราษฎร์ธานี	เทศบาลตำบลขุนทะเล	รร.อนุบาลบ้านยูงทอง	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
157	สุราษฎร์ธานี	เทศบาลตำบลพรุพี	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพรุพี	-	ยังไม่ได้บันทึก	-
158	สุราษฎร์ธานี	เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์	รร.เทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง)	ยังไม่ได้บันทึก	ยังไม่ได้บันทึก	-
159	สุราษฎร์ธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	รร.บ้านเขาพระอินทร์	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
160	สุรินทร์	เทศบาลตำบลแคน	รร.เทศบาลตำบลแคน	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
161	สุรินทร์	เทศบาลตำบลท่าตูม	รร.เทศบาลท่าตูม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
162	หนองคาย	เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
163	หนองคาย	องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท	รร.อนุบาลเทศบาล เทศรังสีอุปถัมภ์	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
164	หนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
165	หนองบัวลำภู	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	รร.เทศบาล 1 หนองบัวลำภู	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
166	อ่างทอง	เทศบาลเมืองอ่างทอง	รร.เทศบาล 1 วัดต้นสน	-	-	ยังไม่ได้บันทึก

ที่	จังหวัด	อปท.	โรงเรียน	ภาคเรียนที่ 1/2562	ภาคเรียนที่ 2/2562	ภาคเรียนที่ 1/2563
167	อุทัยธานี	เทศบาลเมืองอุทัยธานี	รร.เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฐาราม	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
168	อุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	รร.น้ำขุ่นวิทยา	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
169	อุบลราชธานี	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก
170	อุบลราชธานี	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	รร.เทศบาลวารินวิชาชาติ	-	-	ยังไม่ได้บันทึก